



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

มทกรมสมุนไพรมุ่งเป้าชาติครั้งที่ 20

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, mcot, กรมประชาสัมพันธ์, innews)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นำคณะผู้บริหาร สธ. เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานมทกรมสมุนไพรมุ่งเป้าชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรมุ่งเป้าชาติทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการด้านสุขภาพ โดยจะดำเนินการทั้งในรูปแบบ On Site และ Online

ปัญหาแพทย์ขาดแคลน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, สวพ.91, acnews, newtv. , hfocus, thejournalistclub, thecoverage, thebetter, thailandplus, linetoday, ch7, thaiPBS)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ.นายรณภพ ปัทมะดิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาภาระงานและอัตรากำลังของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ, การดูแลผู้ติดเตียงตามข้อกำหนด 1 ล้านคน, ความคาดหวังการรับบริการที่ครอบคลุม มีคุณภาพ และการถ่ายโอน รพ.สต. ซึ่งบางแห่งประชาชนกลับมารับบริการที่ รพ.สังกัด สธ.

โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขคือ 1.เพิ่มอัตราตำแหน่งราชการในทุกระดับวิชาชีพ วางเป้าหมายปี 2569 มีแพทย์ 35,578 คนจากปัจจุบัน 24,649 คน พยาบาล 175,923 คนจากปัจจุบัน 116,038 คน 2.ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเพื่อขวัญและกำลังใจ เช่น พยาบาล ขยายระดับให้สูงขึ้นเป็นชำนาญการพิเศษ จะตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาปรับเกณฑ์ที่ติดขัดอยู่ 3.การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ โดยเฉพาะอัตรากำลังแพทย์ในระดับภูมิภาค ในเรื่องการลาฝึกอบรม จะประสานแพทย์สภาให้อบรมได้ในศูนย์แพทย์ของ สธ.ทั้ง 48 แห่ง โดยไม่ต้องลาศึกษา แต่ให้ทำงานฝึกอบรมและได้วุฒิบัตรพร้อมกัน ซึ่ง สธ.มีโควตา 1,500 กว่าที่นั่งเรียนและสามารถขยายได้อีก และการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (อินเทิร์น) จะเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ จัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการของ สธ.คือ ร้อยละ 85 4.การแก้ไขระยะยาวโดยการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) จะขอขยายการผลิตให้ได้ปีละ 2,000 คนตามความต้องการของ สธ. และมีศักยภาพในการผลิต ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อกำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ โดยจะต้องดำเนินการให้เห็นผลภายใน 30 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ)

-นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นตัวเร่งให้ดำเนินการเร็วขึ้น ซึ่งมีปัญหามีหลายระดับ โดยผู้รับบริการต้องการได้รับการอย่างทั่วถึง การแก้ไขจะเป็นลักษณะหนึ่ง ส่วนปัญหาด้านระบบที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังจะต้องดูภาพรวมและภาพเล็กเพื่อบริหารจัดการ ปัญหาขณะนี้คือ ค่าตอบแทนและความก้าวหน้า ต้องมาดูว่าต้องพิจารณาอย่างไรบ้าง ตระหนักดีว่าขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ก.พ. พร้อมเป็นแนวร่วมในการปรับปรุงและขับเคลื่อนระบบต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นายรณภพ ปัทมะดิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สธ. มีความพิเศษและแตกต่างจากหน่วยงานรัฐอื่น คือ มีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์หลักในการแก้ปัญหา คือเพื่อประชาชนเป็นหลัก หวังว่าภายใน 30 วัน จะเกิดมาตรการและสามารถลงมือปฏิบัติได้ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นแม้เป็นช่วงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้

พัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านจิตเวชและยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, hfocus, thailandplus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านจิตเวชและยาเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ จากทั่วประเทศ 255 คน รองรับบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลทุกระดับ ให้ผู้ป่วยได้รับการอย่างทั่วถึง ทันเวลา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนะนำอาหารและเครื่องดื่มดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., Radio-สวท, MCOT NEWS FM 100.5, Chiangmainews, fm91bkk, thereporters)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคประจำตัว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ โดยเลือกกินอาหารและผลไม้ที่มีประโยชน์ เน้นผลไม้ที่มีวิตามินซี ประเภทส้ม ฝรั่ง มะละกอ สตรอเบอร์รี่ มะขามเทศ และมะขามป้อม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทานทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งพกร่มเพื่อป้องกันฝนและไข้หวัด</p>	-
<p>แพทย์เตือนหญิงไทยหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท, pptvhd36)</p> <p>- นพ.วีรฤติ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของหญิงไทย จากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 59-61 พบอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านม 34.2 รายต่อประชากร 1 แสนคนหรือ 17,043 รายต่อปี เสียชีวิตวันละ 13 คน หรือ 4,654 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงควรให้ความสำคัญและใส่ใจตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอ เข้ารับการตรวจคัดกรองค้นหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ค้นพบได้เร็ว เพิ่มโอกาสรักษาให้หายและลดการเสียชีวิต</p>	-
<p>อาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmainews</p> <p>- นพ.สรวิชัย บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะ Country Coordinator ของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ประเทศไทย ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข (ASEAN Senior Officials' Meeting on Health Development หรือ SOMHD) ครั้งที่ 17 เพื่อนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ค.ศ. 2021-2025 ภายใต้การพัฒนาสาธารณสุขอาเซียนใน 4 แผนงาน</p>	-
<p>รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, topnews, thailandplus, thereporters, mcot)</p> <p>- มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศได้พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ให้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหลืองอุทัยกุล ไรซ์ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566 เป็นผู้อุทิศตนในการพัฒนาและผลิตรายงานด้านไวรัสเอดส์และยาต้านมาลาเรีย รวมถึงยาสมุนไพรอันเป็นคุณูปการในการแก้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและประเทศอื่นทั่วโลก โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก คุณหญิงลักขณา จันทร์ เลขาพันธ์ุ รองประธานบริหารอาวุโสสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 21 มิ.ย.ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่มีคำแนะนำสุขภาพเรื่องปวดไมเกรน มีฟ้าขึ้น แสดงว่าไขมันกำลังอุดตัน สมองส่วนหน้าขาดอาหาร นั้น เป็นข่าวปลอม สถาบันประสาทวิทยา ได้ชี้แจงว่า สาเหตุของอาการปวดศีรษะไมเกรนไม่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองส่วนหน้าขาดอาหาร และไม่ได้เกิดจากไขมันอุดตันในหลอดเลือดสมอง</p>	-
<p>เตือนผู้ปกครองเด็กเล็กเฝ้าระวังติดโควิดผสมไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, vnexplorer)</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรื่องการติดเชื้อโควิด 19 และไข้เลือดออก ระบุผลการศึกษาจากทีมวิจัยประเทศฟิลิปปินส์ ที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 0-18 ปี โดยเปรียบเทียบลักษณะอาการและผลลัพธ์ในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดร่วมกับไข้เลือดออก พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการเด่นของไข้เลือดออก มีอาการโควิดในระดับน้อยถึงปานกลาง มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ติดเชื้ออย่างเดียวเล็กน้อย แนะนำให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังลูกหลานโดยสังเกตอาการเด่นของไข้เลือดออก รวมถึงควรดูแลสุขภาพแวดล้อมในบ้าน รอบบ้าน และที่โรงเรียน รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก</p>	-
<p>พิธีมอบโล่รางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- กรมอนามัย ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล : Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) โดยมีสถานพยาบาลในสังกัด สธ. ที่ได้รับรางวัลอีก 3 แห่ง คือ รพ.นพรัตนราชธานี, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และรพ.เลิดสิน การประเมินดังกล่าวมีกรอบและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเกณฑ์ พัฒนา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
งานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน รพ. และสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ	
เดือนโรคเกิดชุกในช่วงฤดูฝน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ สก๊อปพิเศษ - 7 โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคเยื่อตาอักเสบ, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, โรคต่อมทอนซิลอักเสบ, โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, โรคฉี่หนู และโรคไข้เลือดออก ประชาชนต้องระวังและป้องกันโรคให้ดี เน้นโรคไข้เลือดออกให้มากเป็นพิเศษ	-
โรค PSS อาการเครียดทางการเมือง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ ทางเสื่อผ่าน - กรมสุขภาพจิต เตือนเสพติดข่าวการเมืองมากเกินไปเกิดโรค PSS อาการเครียดทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่อาการที่เกิดจากปัญหาทางสุขภาพจิต แต่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากผู้ที่สนใจติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด ชนิดเสพติดข่าวสารความเคลื่อนไหวโดยเอนเอียงไปทางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จนทำให้เกิด 1. อาการทางกาย ตึงขมับ หรือต้นคอ หายใจไม่อิ่มแน่นท้อง ซาตามร่างกาย 2.อาการทางจิต เช่นหมกมุ่น หงุดหงิดง่าย โกรธ ฉุนเฉียว ก้าวร้าว เปื้อนหน่ายสิ้นหวัง ฟุ้งซ่าน และ 3.ปัญหาพฤติกรรมและสัมพันธภาพกับผู้อื่น ได้เสียดกับคนอื่นหรือคนในครอบครัวโดยใช้อารมณ์ อาจนำไปสู่ใช้กำลังและปัญหาสัมพันธภาพรุนแรง หวังว่าสงครามข่าวจะลดและเลิกไปโดยเร็ว เพราะตอนนี้ กกด.ประกาศรับรอง ส.ส.ทั้งหมดแล้ว 500 คน อาการหรือโรค PSS คงจะหายไปเอง	-
นิวทอนซิล สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ - ควรให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดช่องปาก เพราะอาจมีเศษอาหารติดอยู่บริเวณซอกหลังของต่อมทอนซิลจนเกิดการรวมตัวของแบคทีเรียและเชื้อราจับตัวกันเป็นก้อนแข็งที่เรียกว่า นิว บริเวณต่อมทอนซิล หากพบสิ่งผิดปกติของต่อมทอนซิล ควรรีบเข้าพบแพทย์ ไม่ควรใช้เครื่องมือเอาออกเอง อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อหรือทำให้เลือดออกได้	-
การควบคุมยาสูบ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา - 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ไทยเป็นภาคีต่อ WHO FCTC ได้ดำเนินตามกรอบอนุสัญญา และเป็นผู้นำการควบคุมยาสูบทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย WHO สนับสนุนให้รัฐบาลใหม่ของไทยคงมาตรการห้ามนำเข้าและขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใหม่ทุกชนิด และบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด และควรเร่งรณรงค์เรื่องพิษภัยของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในระบบการศึกษา ป้องกันการแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบตามกรอบอนุสัญญาฯ โดยทุกฝ่ายที่มีหน้าที่กำหนดและปฏิบัติตามนโยบายเพื่อการควบคุมยาสูบ ควรวางแผนภาษียาเส้นระยะยาวและปรับโครงสร้างฐานภาษีให้สอดคล้องอัตราเงินเพื่อและคำนึงถึงด้านสุขภาพตามแนวปฏิบัติของ FCTC จึงขอให้รัฐบาลใหม่คงกฎหมายของไทยไว้และบังคับใช้อย่างเข้มงวด	-
เฮลท์แคร์ที่ยั่งยืน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ Insight Healthcare - การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะมุมมองต่อระบบการแพทย์ ที่ไม่มุ่งเน้นไปที่การรักษาโรคเท่านั้น แต่รวมไปถึงการป้องกันโรค (Preventive Medicine) ผ่านกลไกนโยบายสาธารณะ กลไกทางภาษี ฯลฯ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงคนทุกระดับในสังคม ไม่จำกัดอยู่ในแวดวงของบุคลากรในสถานพยาบาลเท่านั้น	-
พิราติคโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่าที่นายกฯ คนที่ 30 ป่วยโควิด-19 อาการยังไม่รุนแรง ส่วนจะหายทันในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นการประชุมร่วมของหัวหน้าพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ ยังไม่สามารถระบุได้	-
นร.ทำร้ายเพื่อนเสียชีวิต หลังโดนบูลลี่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., sanook, news1live, ChiangmaiNews, ch3plus, ch7, ch8, nationtv, เพจไหนกระแส) - นักเรียนชายวัย 14 ปี รร.ชุมชนบ้านแม่่าง จ.เชียงใหม่ เสียชีวิตภายในโรงอาหารโรงเรียน หลังถูกเพื่อนวัย 16 ปี ใช้อาวุธขวานฟันเข้าศีรษะและลำตัว เนื่องจากตั้งแต่เปิดเทอม ทั้งคูมีเรื่องชกต่อยกันตลอด และผู้เสียชีวิตเป็นฝ่ายชนะเรื่อยมา ทำให้ผู้ก่อเหตุ ซึ่งถูกเพื่อนบูลลี่ล้อเลียน เกิดความเครียดกดดัน จึงก่อเหตุดังกล่าว ตร.คุมตัวส่งสถานพินิจต่อไป	-